



พอมเกิน - ภาพของวาเรเลีย เลวิติน สาวรัสเซียวัย 39 ปี (ซ้าย) เปรียบเทียบกับภาพในวัย 19 ปี (ขวา) ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดอะ มิร์เรอร์ ซึ่งระบุว่าเธอคือผู้หญิงที่พอมที่สุดในโลกหลังจากการลดน้ำหนักอย่างหนักมานานหลายปี จนเป็นโรคอะนอเร็กเซีย หรือภาวะไม่ยอมกินอาหารรุนแรง ส่งผลให้เลวิตินซึ่งมีความสูง 172 ซม. มีร่างกายซูบผอมผิดปกติ โดยมีน้ำหนักเหลือเพียง 27 กก. การออกมาปรากฏตัวของเธอเพื่อต้องการเตือนให้สาวๆ ได้เห็นถึงภัยร้ายแรงของโรคอะนอเร็กเซีย หลังจากเธอได้รับอีเมลล์จากเด็กสาวจำนวนมากที่อยากมีหุ่นพอมบาง (เดอะ มิร์เรอร์)

ก.ม.เหล้าบนทางเท้าอืด

นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ... โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ แต่ขณะนี้พบว่ามีการออกมาให้ข้อมูลว่า กฎหมายนี้เป็นการทำร้ายคนจน ทั้งที่ความจริงแล้วจะห้ามขายเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายนี้บังคับใช้ไม่ทันปีใหม่ ตนจึงจำเป็นที่จะต้องนำกฎหมายฉบับอื่นมาใช้ควบคุมการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนน ไหล่ทาง ทางเท้าแทน ประกอบด้วย พ.ร.บ.ทางหลวงพ.ศ.2535 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522.

สธ.เปิดเกณฑ์บรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการ

● 25 สายงานมีสิทธิ ● คาดเริ่มดำเนินการสอบแรกเดือน ม.ค.2556

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. ที่สำนักงาน จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวภายหลังการหารือว่าทาง วิชาชีทั้งหมดใน สธ. โดยผู้ที่ได้รับพิจารณาให้ได้รับบรรจุสอบแรกในปี 2556 นโยบายนโยบายสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สธ.รับฝากว่าจะนำทั้ง 8 สายงานเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย คือลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุงานก่อนปี 2549-2551 และสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่

ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข 8 สายงาน ช่วงเย็นวันเดียวกัน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ห้างไกลทั้งใน รพ.ชุมชน(รพช.) รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.)รพ.ศูนย์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่งาน รงปัสส สธ. กล่าวภายหลังการประชุมคณะทำงาน (รพช.)/รพ.ทั่วไป (รพท.) ที่มีภาระงานมาก โดยจะได้รับจัดสรรอัตราบรรจุ

สาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ เจ้าหน้าที่งาน จัดทำกรอบอัตราค่าจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ในสัดส่วนที่เหมาะสม และวันที่ 22 ธ.ค.จะมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ

โสตทัศนศึกษา ทันตภิบาล เจ้าหน้าที่งานเวชกิจ สายวิชาชีพของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ จากนั้นสัปดาห์หน้าจะหารือร่วม

ลูกเงิน เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่งาน (สป.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2556 ว่าที่ประชุมมี กับสำนักงานประมาณและกรรมบัญชีกลางเกี่ยวกับร่างระเบียบพนักงานกระทรวง

พยาธิวิทยาคลินิกกว่า 100 คนเดินทางมาเรียกร้องขอ ความเห็นว่าสายงานวิชาชีพที่จะได้รับการบรรจุเป็น สาธารณสุข(ก.สธ.) คาดว่าน่าจะเริ่มปรับลูกจ้างชั่วคราวที่รอการบรรจุข้าราชการ

ให้พิจารณาจัดสรรอัตราบรรจุข้าราชการให้กับลูกจ้าง ข้าราชการมีทั้งสิ้น 25 สายงาน ครอบคลุมสายงาน เป็นพนักงาน ก.สธ. ได้ในเดือนม.ค.2556 พร้อมกับการบรรจุข้าราชการสอบแรก.

ชั่วคราวทั้ง 8 สายงานด้วย หลังจากทีคณะรัฐมนตรี (กรม.)เห็นชอบให้อัตราบรรจุข้าราชการ สธ. ประมาณ 22,000 อัตรา แบ่งบรรจุเป็นเวลา 3 ปี โดยได้เข้า

พบและหารือกับ นพ.สมควร หาญพัฒนาชัยกูร ผอ. สถาบันพระบรมราชชนก และ ผอ.กลุ่มบริหารงาน

บุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ทั้งนี้ นายวินัย สุภาพงษ์เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ รพ.เสนา